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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร 
คร้ังที่ 7/2562 

เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ. ห้องประชุมไทรเงิน ชัน้ 2 โรงพยาบาลบางไทร 

 .....................................  

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 1. นายปิยเมต  เอ่ียมโอภาส  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
       (รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางไทร) 

2. นางสมจิตร    เกิดทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3. นางศริลรัชน์  ฤกษ์ชัยศรี  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวกานต์พิชชา สุภาพ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 5. นายเสนีย์  อติชน   นักวิชาการสาธารณสุข  
  6. นางสาวชลสินธิ ์ ศรีลาศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

7. นายมงคล  เด่นเพชรกุล  ทันตแพทย์ช านาญการ  
8. นางเบญจวรรณ เสนาธรรม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุมา  มีโพธิ์สม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2.  นางสาวบังอร  ธรรมกาย  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 3.  นางสาวนันทพร จงกลนี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 4.  นางสาวจินตนา จันทโชติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 6.  นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.  นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สืบ  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 8.  นางสาวสุชาดา จังจริง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 9.  นางปัญจางค์  เกษสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 10. นางสาวปิยดา   คงพระจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายธรรมจักร  แสงสีทอง  นายแพทย์ช านาญการ  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องจากการประชุมอ าเภอฯ 
   : การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รอหนังสือสั่งการ
อีกครั้ง 
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   : ริ้วขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ เทียนมาวันเสาร์เที่ 6 กรกฎาคม 
ช่วงเย็น และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 09.30 น. มีพิธีที่วัดเทพสุนทรวารี ข้าราชการแต่ง
กายชุดขาว หรือเสื้อเหลืองกางเกงสีด า 

   : แนะน าข้าราชการใหม่ นางสาวทิพวรรณ มีษะ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ รักษาราชการแทน
สรรพากรอ าเภอ นายดุษฎี สินสืบผล ปศุสัตว์อ าเภอบางไทร 

   : วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอ าเภอบางไทร 
   : ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ  
   : ก าหนดพ้ืนที่ห้ามจับสัตว์น้ า 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 
   : การช่วยเหลือด้านท าการเกษตรให้ถ่ายรูป ก่อน - หลัง การท าไว้ 
   : การช่วยเหลือเรื่องการล่วงละเมิด 
   : ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเรื่องการท าบัตรประชาชน ถ้าไม่มีใครรับรองให้ตรวจ DNA เทียบ 
   : มีการจัดตลาดนัดหน้าธนาคาร ธกส. ทุกวันศุกร์ต้นเดือน 
   : บัตรเอทีเอ็ม เปลี่ยนฟรีถึงเดือนธันวาคม 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องจากการประชุมจังหวัดฯ 
   : การมอบรางวัลให้กับทันตาภิบาลที่อ าเภอเสนา 
   : ติดตามเรื่องงบลงทุน ของโรงพยาบาลบางไทร ไม่มีปัญหา 
   : วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 วนัสมเด็จพระนารายณ์ มีจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด 
   : วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 มีการทอดผ้าป่า 
   : วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้ามีการท าบุญที่ศาลากลางจังหวัด ช่วงเย็นมีการวาง 
   พานพุ่ม การแต่งกายชุดปกติขาว  หน่วงงานที่ติดถนน การประดับธง ต้องติดธงให้ถูกต้อง  
   การติดพระบรมฉายาลักษณ์ ของ ร.9 ร.10 ให้ติดในอาคาร มีแบบตามหนังสือ  
   : กลางเดือนกรกฎาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พลเอก 
   เปรม ติณสูลานนท์  
   : วันที่ 17 กันยายน 2562 เจ้าหญิงจากรัสเซียจะเสด็จมา 
   : การใช้สเตรียรอยในแอสมา ใช้ครั้งเดียวก็ผ่านแล้ว  
   : RDU ผ่านทั้งหมด ยกเว้น Diarrhea อ าเภอบางบาล กับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
   : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุน การตรวจยีนแพ้ยา allopurinol ในโรคเกาต์ สิทธ ิ

UC ยังไม่ให้ฟรี 
   : การรณรงค์คัดกรองเด็ก ขอให้ท าต่อเนื่อง ให้รายงานสงสัยล่าช้า 
   : งาน TO BE NUMBER ONE ประกวดไปเมือวันที่ 26 มิถุนายน ของอ าเภอบางไทรได้  
   1 กรุ๊ป จากโรงเรียนวัดป่าคา 
   : เครื่องราชย์ขอให้หน่วยงานจัดล าดับความส าคัญในการขอรับเครื่องราชย์ 
   : วันที่ 4 สิงหาคม โรงพยาบาลเสนา จัดงานวิ่ง 
   : จัดซื้อจัดจ้างให้จัดซื้อตามแผน ควรตั้งงบกลางไว้ให้หน่วยงานพัฒนางานกรณีไม่อยู่ในแผน 
   : งบ 10% ให้ โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลศูนย์  เป็นงบให้แต่ละโรงพยาบาลจัดซื้อ 
   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน HosXp sever ปรับ HosXp V.4 ภายในเดือนธันวาคม 
   : ขอให้หน่วยงานมีเครื่องอ่าน ลงทะเบียน Register 



3 
 

   : งบยาเสพติดแต่ละที่ได้ไป ขอให้เบิกจ่ายให้หมด 
   : ในรอบ 9 เดือน จะมีการติดตามงาน 10 - 20 กรกฎาคม  
   : วันที่ 25 กรกฎาคม คณะผู้นิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมานิเทศตัวชี้วัดที่
โรงพยาบาลบางไทร 
   : แนวทางการขอใบส่งตัว การ Flow ครั้งที่ 1. ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว  
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.3 เรื่องอ่ืนๆ 
   : การพิจารณาความดีความชอบให้เจ้าหน้าที่ส่งเทมเพลตให้หัวหน้าพิจารณาด้วย  หัวหน้า

ฝ่ายการเสนอให้พิจารณาตัวชี้วัดฝ่าย เริ่มใช้ปีหน้า(ตุลาคม 2562) การประเมินสมรรถนะ 
30% ปรับแบบประเมินใหม่ ถ้าประเมินตนเองเกินสมรรถนะท่ีคาดหวังตอ้งมีเหตุผล
ประกอบด้วย การร่วมกิจกรรม มี Bic cleaning day วันที่ 25 กรกฎาคม ช่วงบ่าย 

   : ทุกวันพุธช่วงบ่าย ให้เป็นวันสปอร์ตเดย์ เวลา 15.30 น. ให้ร่วมกันออกก าลังกาย 
   : แต่งตั้งหมอมงคลเป็นหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หมอพีรญาขอย้ายไปช่วยราชการที่

โรงพยาบาลวังน้อย หมอวรวีร์ขอไปช่วยราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราชคราม 
เพ่ือความสะดวกในการให้บริการคนไข้ 

มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  6/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
มตทิีป่ระชมุ : มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  6/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 

3.1 ค าสั่งกรรมการบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
  : ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว การพักบ้านพัก ต้องเขียนเอกสารขอเข้าพักส่งที่คุณปัญจางค์ 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
3.2 การท าแบบประเมินพฤติกรรม 
  : ทุกคนต้องท าแบบประเมินพฤติกรรม รอบ 6 เดือน เพราะเชื่อมโยงกับเทมเพลตกลาง 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
3.3 ปรับปรุงช้ัน 2 ตึกกายภาพ เป็นห้องประชุม 

: กั้นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องเล็ก 1 ห้อง เป็นห้อง sever พ้ืนที่ด้านหน้าห้องประชุม  
 ตั้งพ้ืนที่ออกก าลังกาย ออกแบบอีกครั้ง ฝากให้ท าจ าหน่ายเครื่องเอกซเรย์และรถเข็นนั่งเก่า 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องติดตาม 
4.1 เรื่องติดตามงานตามนโยบาย 
  : มีประกาศปี 2562 การลงทะเบียนให้ผู้รับบริการต้องใช้โปรแกรมอีฟอร์ม อยู่ในช่วงทดลอง 
  ใช้โปรแกรม ในปี 2563 อาจมีการพัฒนาให้ผู้รับบริการลงทะเบียนได้ การขึ้นทะเบียนหน่วย 
  บริการปี 2563 อยู่ในช่วงสรุปคะแนน ซึ่งคะแนนจะขึ้นกับหน่วยประจ า รพ.สต เครือข่ายที่ 
  บันทึกคะแนนให้ ซึ่งผลเท่ากับ 1เป็นเรื่องของการมีแผน จะหารือในที่ประชุมอ าเภอ 
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  : การเรียกเก็บตามจ่าย มีการขออุธรณ์ 1 เคส ค่า CT MRI ที่เป็นยอดกลางที่จัดสรรให้ ได้ 
  ชดเชย 31,900 บาท ยอดเรียกเก็บ 2 แสนกว่าบาท ไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่จะพิจารณาจ่าย ยอด 
  ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 8 แสนกว่าบาท การเรียกเก็บประกันสังคม 
  ปทุมธานี จ่ายตามจริงทั้งหมด แต่ในอนาคตจะท าต่อหรือยกเลิก มีกรณีท่ีตีกลับเอกสารเบิก 
  ฉุกเฉิน 27 ราย และกรณีเป็นอุบัติเหตุจากรถไม่ให้ใช้ประกันสังคมปทุมธานี 
  : แจ้งยอดลูกหนี้ 7 สิทธิหลัก ข้อมูลการรับฝากครรภ์ แปปสเมีย งวดที่ 1 อ าเภอจะท าเรื่อง 
  เข้ามาเบิก แต่ในส่วนของหน่วยบริการยอดเป็นคนละบัญชี แจ้งการเงินเบิกจากงบกลางมา 
  เข้าเงินบ ารุง ANC ยอด 21,600 บาท แปปสเมีย 40,450 บาท ตัดยอดเข้าเงินบ ารุงของ 
  โรงพยาบาล ข้อมูล สปสช. ให้แก้ไขข้อมูล จะแจ้งผู้รับผิดชอบและแอดมินตรวจสอบข้อมูล 
  แก้ไข 
  : การประเมินผล นิเทศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ฝากบริหารดูแลเรื่องอาหาร ห้องประชุม  
  แจ้งผู้รับผิดชอบท า SAR กรอบคะแนนส่งคุณจันน์จรัส ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การ 
  เตรียมไฟล์น าเสนอปรึกษาใน คปสอ.  
  : เขียนเทมเพลตกลาง 3 ตัวแล้ว ฝากวางไว้ที่เว็บโรงพยาบาลและไลน์โรงพยาบาล 
  : แบบติดตามการประเมินผลงานและโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานเป็นรายไตรมาส ทุก 
  วันที่ 1 - 15 ของเดือนสุดท้ายในไตรมาส 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่องการเงินการคลัง 
  : ยอดยกมาจากเดือนก่อน 31,925,701 บาท รายรับ 2,135,556 บาท รายจ่าย 4,191,123  
  บาท คงเหลือ 29,870,135 บาท หนี้สินรวม 13,046,503 บาท คงเหลือ 5,428,677 บาท 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องติดตามงบลงทุน 
  : เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อ ก าหนดเสนอราคา 12 กรกฎาคม 2562  
  : อาคารซักฟอกจ่ายกลาง อยู่ในขั้นตอนแก้ไขแนบท้ายสัญญาการคืนเงินค่าเสาเข็ม 
  : การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ด าเนินส่งของการเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.4 การด าเนินการพัฒนาคณุภาพ (HA)  
  :งานยาเสพติด ได้ด าเนินการ CXR ทุกราย 

: เลือก รพ.สต.บ้านม้า ในการประเมินชุมชน 
: ทีม PCT แจ้ง RDU ผ่านเกณฑ์ การใช้ยาสมุนไพร ภายใน cup 13.6% เป้าหมาย 18.5% 
: ทีม ENV ให้ตรวจเช็คสัญญาณกริ่งในห้องน้ าพบช ารุดและกริ่งเตือนภัย ตรวจร้านค้าใน 

 โรงพยาบาลพบที่ล้างเศษอาหารมีตะกอน ตักเตือน ถ้าหากพบอีกอาจมีการยกเลิกสัญญา 
: ทีม IC แจ้งตรวจสุขภาพ ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 และอบรมฟ้ืนฟู วันที่ 19 กรกฎาคม  

 และ 26 กรกฎาคม 2562 ช่วงบ่าย  
: แจ้งฉีดวัคซีน 30 โดส ฉีดภายใน 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 
: มี HAS (คนไข้ปอดอักเสบจากการนอนในโรงพยาบาล) เพ่ิมสูงขึ้น 
: ทีม IM อุทธรณ์ chart 30 chart audit แล้ว 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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4.5 ติดตามงาน ITA 
  : ส่งเอกสารให้จังหวัดตรวจสอบ คาดว่าคะแนนรอบ 9 เดือน ประมาณ 3.5 คะแนน รอให้ 
  แจ้งกลับมาอีกครั้ง 
  : หารือเรื่องหัวข้อการท า ITA ปีหน้า ให้ช่วยคิดว่าจะท าเรื่องใด 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 การพิจารณาเบิก - จ่ายค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
  : ไม่มีปัญหาเบิกจ่ายตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.2 การจ้างนักกายภาพบ าบัด 
  : ท าเรื่องขอสงวนเลขเดิมของ คุณทิวาวรรณ แล้ว รอจังหวัดตอบกลับแล้วเปิดรับสมัคร 
  : เปิดรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ สัมภาษณ์วันที่ 22 กรกฎาคม  
  ถ้าไม่มีพนักงานบริการมาสมัคร โรงครัวจะของดการท าอาหารให้เจ้าหน้าที่ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.3 ขออนุมัติใช้งบสวัสดิการตามระเบียบในกิจกรรมกีฬา 
  : ขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมงานกีฬา ค่าเสื้อกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ยอดวม 62,932  
  บาท และ 3,000 บาท ที่ใช้สนับสนุนกีฬาระหว่างหน่วยงานของอ าเภอ รวมเป็นยอดเงิน 
  ทั้งหมด 65,932 บาท  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.4 การขอใช้รถครึ่งวัน 
  : การขอใช้รถครึ่งวัน ถ้าเกินเวลาให้แจ้งผู้จัดรถ เพื่อที่จะได้บริหารจัดการรถได้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.5 การเบิกค่าเดินทางไปราชการ 
  : การเบิกค่าเดินทางไปราชการให้เบิกได้ 5,000 บาท ต่อคนต่อปี รวมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก  
  และค่าพาหนะ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การก่อสร้างท่ีมีคนงานเข้ามากางเต้นในเขตโรงพยาบาล 
 : มีคนเข้ามาตอกเสาเข็ม เป็นคู่สามีภรรยา 2 คน แต่ถ้ามีการก่อสร้าง ที่พักคนงานจะพักด้าน

นอก มีคนเฝ้าของอยู่ส่วนหนึ่ง ต้องจัดที่พักให้ใหม่ บริเวณนั้นจะท าโรงพักขยะ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.2 การจัดตั้งทีมงาน จัดงานว่ิง Bangsai mini marathon ครั้งที่ 1 
 : การจัดงานวิ่ง อยากให้มีคณะกรรมการวางแผนก่อน หมอธรรมจักร เป็นประธาน คุณชล

สินธิ์ เป็นเลขา คุณรุ่งทิวา คุณอุมา คุณสุรัตน์ คุณภาณุวัฒน์ คุณกานต์พิชชา คุณมงคล คุณ
ฐิติมา คุณปรารถนา คุณอรรถพล คุณจินตนา เป็นกรรมการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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6.3 ระบบการโอนสายโทรศัพท์อัตโนมัติในและนอกเวลาราชการ 
 : มีโทรศัพท์สายนอกติดที่แผนกผู้ป่วยใน และห้องฉุกเฉิน ก าลังด าเนินการซ่อมโทรศัพท์ ถ้า

ซ่อมเสร็จแล้วให้แจ้ง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.4 การบริจาคขยายห้องแลบ 
 : ผู้บริจาคต้องการทราบว่าการขยายห้องราคาเท่าไหร่ อยากให้ช่วยหาคนประเมินราคา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.5 ประสานเรื่องเลขท่ีต าแหน่ง 
 : คาดว่าคุณภัทรวิสิตรา อาจจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ อยากให้ประสานขอสงวนเลข

ต าแหน่งไว้จ้างพยาบาลใหม่  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.6 แบบส ารวจวัสดุเพื่อจัดท าแผนปีหน้า 
 : จะส่งแบบฟอร์มให้ แล้วให้ส่งกลับคืนสิ้นเดือนสิงหาคม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.7 การท าประกันรถกระบะของโรงพยาบาล 
 : เสนอท าประกัน ชั้น 3+เดิมเป็น ชั้น 3  ให้เปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองอีกครั้ง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
นางสาวปิยดา  คงพระจันทร์ นางสาวกานต์พิชชา  สุภาพ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     


